

มาลัยสาร



พระธาตุนคร นครศรีธรรมราช

ปีที่ 40 ฉบับที่ 38 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคมแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 11 เริ่มแล้ววันนี้

การสัมมนาวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 11 เริ่มแล้ววันนี้ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพใหญ่ร่วมกับองค์กรภาคีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถานำเรื่อง "พลังเยาวชน พลังวิชาการ พลังชุมชนกับการพัฒนา ประเทศไทยในทศวรรษหน้า" ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

หลังพิธีเปิดเวลา 10.00 น. มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "พลังเยาวชน พลังวิชาการ พลังชุมชนกับการพัฒนาประเทศไทยในทศวรรษหน้า" โดยวิทยากรระดับชาติอีกหลายท่านประกอบด้วยรศ.ดร.โกวิท พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผศ.ดร. พิชายรัตน์ดิลล ฌ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางทิพย์รัตน์ นพคदारมณั ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายวัลลภ ตั้งคณาบุรุษย์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ดร.สมปอง รักษาธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดำรงค์พันธ์ ใจห้าว ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อหัวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือการการอภิปราย เรื่อง "ถอดรหัสบทเรียนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น...สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ของสังคมไทย" ร่วมอภิปรายโดย นายประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ปี พ.ศ.2547 ครูชบ ยอดแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสงขลา ปรัชญาตุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนชุมชน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย เจ้าของรางวัลคนเกียรติยศแห่งปี นายพงษา ชูแถม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ เจ้าของรางวัลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นายพิชัย บุญยเกียรติ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินอภิปรายโดย อาจารย์อุดมศักดิ์ เตโชชัย และอาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นี่คืเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ส่วนในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันดังกล่าว

ประมวลภาพวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ศูนย์วิทยบริการ



โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 54 (ตอนที่ 1)

หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 54 เป็นโครงการต่อเนื่องที่หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติกิจกรรมทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แนวทางหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมานั้นกิจกรรมโครงการเผยแพร่ฯ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญของการประกันคุณภาพ กพร. ของมหาวิทยาลัยฯ และได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเอง ดังนั้นบทความในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการยืนยันเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของ กพร. ซึ่งมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย

การจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยของหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงจัดในรูปแบบของวิพิธทัศนาเพื่อให้ง่ายต่อการเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนสำหรับการที่จะร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในคนรุ่นต่อไป ในปีนี้เน้น การจัดการแสดงมีความหลากหลายยิ่งขึ้น มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ อีกทั้งติดตามและสามารถตรงในความทรงจำของผู้ชมได้เป็นอย่างดีโดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงเบิกโรงชุดอศิวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำพระวรกายสำหรับยังความสุขให้ปวงชนชาวไทย หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงใคร่ขอเป็นตัวแทนจัดชุดการแสดงเพื่ออศิวาทพระองค์ท่านแทนองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ ด้วยชุดดังกล่าวนี้ จากนั้นเป็นชุดการแสดงอารยะนาฏการ ซึ่งเป็นการแสดงที่หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างผลงานในแนวสร้างสรรค์ ใช้แนวคิดประสมประสานระหว่างการแสดงโนราและโมเติร์นแดนซ์ ใช้เทคนิคการเล่นเงามาเป็นสิ่งที่นำเสนอเพื่อเสริมจินตนาการให้กับผู้ชม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนชุดการแสดงจากนักแสดงบัลเลต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้ามาสมทบในชุดจินตลีลาใคร่ว่าหากี่ชั่วเป็นชุดเปิดตัวละคร โดยนักศึกษาหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงนำเสนอบทเพลง และใช้เหล่านักแสดงกิตติมศักดิ์มาร่วมนำเสนอท่าเต้นแบบคอนเทมโพล่าอย่างละลานตา จากนั้นจะเป็นการแสดงละครเวทีในรูปแบบของนิทานคำกลอนเรื่องกาگی เป็นบทละครเก่าของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) และเพิ่มเติมบทต่อในฉากเรียกเรื่องสิทธีสตรีของนางกาگیที่ถูกประณามว่าเป็นหญิงชั่วมาโดยตลอดรายละเอียดปลีกย่อยของชุดการแสดงต่าง ๆ จะนำเสนอในตอนต่อ ๆ ไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อนุเคราะห์โรงละคร ณ สนามหน้าเมือง โดยจะเริ่มการแสดงในระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2554 ใช้ผู้ชมจากนักศึกษาในรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตและน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดอื่น ๆ ติดตามตอนต่อไป



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
 พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรึษาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 ตรงกับเดือน 8 วันแรม 7 ค่ำ ปีมะเสาะ

เริ่มข่าวแรกบอกกล่าวให้เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆ สำหรับท่านที่มีภารกิจทั้งด่วนและไม่ด่วนในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ โปรดทำตัวให้ว่าง เพราะเป็นคิวที่มหาวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 3 /2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรม โดยมีวาระที่สำคัญ คือ เรื่องค่าระดับที่คาดหวังในสมรรถนะของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) สายวิชาการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559

คงไม่เข้าไปที่จะแสดงความยินดีกับหลักสูตรดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดการขับร้องประสานเสียงอุดมศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำเอา ผศ.วิรัตน์ เลียงสมบูรณ์ อาจารย์ทยา เตชะเสน และคณาจารย์ในหลักสูตรที่ร่วมควบคุมการฝึกซ้อมและดูแล หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง หลังจากนั้นจะเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณพอสมควร ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาไปสร้างชื่อในครั้งนี้นี้ติดต่อได้ที่หลักสูตรดนตรีค่ะ

อีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดี นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คว้าโควตา 3 ที่นั่ง จาก 6 ที่นั่งระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขัน "การอ่านฟังเสียง" ระดับประเทศ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554 จัดโดยธนาคารธนาชาติ นักศึกษาทั้งสามได้แก่ นางสาววรรณภา อุดหนุนการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2, นางสาวปัทมาสน์ เพชรกาญจนวัฒน์ และนายคีติวิทย์ รักหวาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยจะเข้าประกวดระดับประเทศในวันที่ 5 กันยายนนี้ ณ กรุงเทพมหานคร ขอเอาใจช่วยให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผศ.สุจารี แก้วคง เชิญชวนทุกท่านร่วม "เวทีพลเมืองไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม นี้ เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลดส์ เพื่อเป็นการเตรียมตัวของพลเมืองไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยมี ดร.บัณฑิต เศรษฐศิริโรจน์ (ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมรัฐ เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) ผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (สกว.) และ นางจินตนา ชัยวรรณการ (รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) เป็นวิทยากร สนใจเข้าร่วมเวทีติดต่ออาจารย์สุจารีรัตน์ แก้วจาง ด่วน โทรศัพท์ 0818930302

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำคมของอุสม แด่พานิช "ความรู้มากๆ บางที่เหมือนกำแพงอิฐที่เรียงตัวสูง ความรู้สูง กำแพงสูง ความรู้รอบด้านก็เหมือนกำแพงสูงรอบตัว บางครั้งมันอาจทำให้มองออกไปไม่เห็นอะไรนอกจากอิฐที่ตนเองก่อขึ้นมา " สวัสดีค่ะ